



Pagbabakuna sa COVID-19

Huling binago: **Oktubre 2023**

Ang pagpapabakuna ay ang pinakamabisang paraan upang manatiling ligtas ngayong panahon ng sakit sa paghinga. Ang lahat ng 6 na buwan at mas matanda ay maaaring makakuha ng na-update na bakuna sa impluensa (trangkaso) at COVID-19 nang magkasabay. Para sa impormasyon sa pagpaparehistro upang makakuha ng bakuna, mangyaring bisitahin ang:

- [Pamahalaan ng British Columbia: Pagbabakuna sa COVID-19](#)
- [Sentro para sa Pagkontrol ng Sakit ng Sakit ng BC \(BC Center for Disease Control\): Pagkuha ng Bakuna](#)

Para sa karagdagang impormasyon sa mga bakuna sa COVID-19 mangyaring basahin ang mga sumusunod na pahina:

- [COVID-19 mRNA na mga Bakuna](#) (HealthLinkBC File #124a)
- [COVID-19 Protein Subunit na Bakuna](#) (HealthLinkBC File #124c)

Kung mayroon kang anumang mga tanong o mga alalahanin tungkol sa mga bakuna sa COVID-19, pakitingnan ang:

- [ImmunizeBC: COVID-19 FAQ](#) (Mga Katanungang Madalas Itanong)
- [Sentro para sa Pagkontrol ng Sakit ng BC](#) (BC Center for Disease Control): Bakuna sa COVID-19

Para sa impormasyon sa mga bakuna para sa trangkaso, bisitahin ang [Pamahalaan ng British Columbia: Mga Sakit sa Paghinga](#).

Pagkatapos ng Bakuna

Para sa higit pang impormasyon sa kung ano ang aasahan pagkatapos ng pagbabakuna at kung ano ang dapat bantayan, tingnan ang [ImmunizeBC: Pangangalaga Pagkatapos ng Pagbabakuna](#).

Mga Bata, Mga Mag-aaral at Pagbabakuna sa COVID-19

Maaaring makuha ng iyong anak ang bakuna para sa COVID-19 kasabay ng iba pang mga bakuna sa pagkabata, kabilang ang bakuna sa impluensa (trangkaso). Ang pananatiling napapanahon sa mga pagbabakuna ng iyong anak ay nakakatulong na maprotektahan sila mula sa matinding karamdaman. Para sa impormasyon sa pagbabakuna para sa COVID-19 para sa mga bata at kabataan, tingnan ang:

- [Sentro para sa Pagkontrol ng Sakit ng BC \(BC Centre for Disease Control\): Mga Bata at Pagbabakuna](#)

- [ImmunizeBC: mga bakuna sa COVID-19 para sa mga Bata at Kabataan](#)

Mga Mag-aaral na Dumarating sa B.C.

Kung nakatanggap ka ng isa o higit pang mga dosis ng bakuna sa COVID-19 sa ibang lalawigan o bansa, tingnan ang mga mapagkukunan sa ibaba para sa karagdagang impormasyon sa pagsusumite ng mga talaan ng pagbabakuna o sa pagrerehistro para sa mga karagdagang dosis sa B.C. [Sentro para sa Pagkontrol ng Sakit ng BC \(BC Centre for Disease Control\): Nabakunahan sa Labas ng B.C. o Canada.](#)

Mga Pagsasaalang-alang sa Bakuna

May mga napaka kaunting kadahilanan na ang isang tao ay hindi dapat makakuha ng bakuna sa COVID-19. Para sa karagdagang impormasyon sa bakuna sa COVID-19 para sa mga indibidwal na may mga partikular na alalahanin sa kalusugan, kabilang ang mga alerhiya, pagbubuntis at pagpapasuso, tingnan ang [Sentro para sa Pagkontrol ng Sakit ng BC \(BC Centre for Disease Control\): Mga Pagsasaalang-alang sa Bakuna.](#)

Pagiging Epektibo ng Bakuna

Para sa karagdagang impormasyon sa pagiging epektibo ng bakuna, pakitingnan ang [Sentro para sa Pagkontrol ng Sakit ng BC \(BC Centre for Disease Control\): Pagsukat sa Epekto at Saklaw ng Pagbabakuna.](#)

Kaligtasan ng Bakuna

Para sa karagdagang impormasyon sa proseso ng pag-apruba at kaligtasan ng bakuna, pakitingnan ang [Sentro para sa Pagkontrol ng Sakit ng BC: Kaligtasan ng Bakuna \(BC Centre for Disease Control: Vaccine Safety\).](#)

Ang impormasyong ibinigay sa Tampok sa Kalusugan ng Pagbabakuna sa COVID-19 ay inangkop mula sa [Sentro para sa Pagkontrol ng Sakit ng BC \(BC Centre for Disease Control\): Bakuna sa COVID-19, ImmunizeBC: Mga Katanungang Madalas Itanong tungkol sa Bakuna sa COVID-19, Pamahalaan ng BC: Paano magpabakuna para sa COVID-19, Sentro para sa Pagkontrol ng Sakit ng BC \(BC Centre for Disease Control\): Mga Pagsasaalang-alang sa Bakuna](#) at [Sentro para sa Pagkontrol ng Sakit ng BC \(BC Centre for Disease Control\): Pagkuha ng Bakuna](#) na mga pahina sa web, na-akses ng Oktubre 2023.

Para sa karagdagang mga HealthLinkBC File na mga paksa, bisitahin ang www.HealthLinkBC.ca/more/resources/healthlink-bc-files o ang iyong lokal na yunit ng pampublikong kalusugan. Para sa hindi pang-emerhensiyang impormasyon sa kalusugan at payo sa BC bisitahin ang www.HealthLinkBC.ca o tawagan ang **8-1-1** (libreng-tawag). Para sa bingi at nahihirapang makarinig, tumawag sa **7-1-1**. Ang mga serbisyo ng pagsasalin ay makukuha sa mahigit sa 130 mga wika kapag hiniling.